



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง เชิญประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืนที่ดิน

(การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๓)

งานสำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อำเภอสว่างแดนดิน (ด้านเหนือ)

ด้วยกรมทางหลวง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วยบริษัท พี.วี.เอส.-๙๕ คอนซัลแต้นซ์ จำกัด บริษัท พีรี ดีเวลลอปเม้นท์ คอนซัลแต้นท์ จำกัด และ บริษัท วี เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นท์ จำกัด ให้ดำเนินงานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด งานสำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อำเภอสว่างแดนดิน (ด้านเหนือ)

ในการนี้ กรมทางหลวงได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินโครงการ จึงจัดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืนที่ดิน (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๓) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลแนวเส้นทางที่ตัดผ่านพื้นที่ ของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดำเนินโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ทั้งนี้ กรมทางหลวงและกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรมมาพิจารณาประกอบในการสำรวจและออกแบบรายละเอียดงานสำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อำเภอสว่างแดนดิน (ด้านเหนือ) ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายประมณฑ์ สถาพรนานนท์)

วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทางหลวง



ที่ คค ๐๖๑๔๒/๔๔

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ถนนพระรามหก เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขอบขออนุญาตประชุมกลุ่มย่อยเพื่อนำเสนอข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืนที่ดิน (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๓) งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด งานสำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อำเภอสว่างแดนดิน (ด้านเหนือ)

เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการประชุม
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

ด้วยกรมทางหลวง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท พี.วี.เอส.-๙๕ คอนซัลแต้นซ์ จำกัด บริษัท พีริ ดีเวลลอปเม้นท์ คอนซัลแต้นท์ จำกัด และ บริษัท วี เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นท์ จำกัด ให้ดำเนินงานบริการด้านวิศวกรรม การสำรวจและออกแบบรายละเอียด งานสำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อำเภอสว่างแดนดิน (ด้านเหนือ)

ในการดำเนินโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กร และประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน จึงได้กำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อนำเสนอข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืนที่ดิน (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๓) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ดังนั้น กรมทางหลวงจึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไป (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) จะขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิชัย บุญสะอาด)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ

กลุ่มงานออกแบบทาง

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๑๐๓๘

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๑๐๓๗